



แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568



องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

คำกล่าวนำ

แผนการดำเนินงาน เป็นแผนที่รวบรวมแผนงานโครงการกิจกรรม ที่ดำเนินจริงทั้งหมดในพื้นที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ในแต่ละปีงบประมาณ เป็นแผนต่อเนื่องมาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี กล่าวคือองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ได้รวบรวมแผนงานโครงการต่างๆ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทั้งนี้ เป็นงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ที่ดำเนินการโดยงบประมาณของหน่วยงานอื่น ที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง มาจัดทำแผนการดำเนินงานขึ้น เพื่อเป็นตัวกำหนดทิศทางในการดำเนินงาน ของแต่ละปีงบประมาณ

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ขอขอบพระคุณคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ส่วนราชการทุก ภาคส่วน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานวางแผน ที่ให้ความร่วมมือ ร่วมใจในการจัดทำแผนการดำเนินงานฉบับนี้ ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง จักได้นำแผนการดำเนินงานนี้ไปปฏิบัติ เพื่อความสุขของประชาชนในท้องถิ่นตำบลวังทอง ต่อไป

อนุมัติ

(ลงนาม)



(นางศรีประภา ปัญญาหารราชวงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

คำนำ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง จัดทำขึ้นตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน รายละเอียด โครงการและกิจกรรม ที่ต้องการดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ของตำบลวังทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แผนการดำเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานสำหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ต้อง ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของตำบลวังทอง ทั้งที่ปรากฏอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘ และที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้จำแนกรายละเอียดสอดคล้อง กับ แผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒาที่ได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด

องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้ สามารถใช้เป็น เครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการดำเนินงานในเขตพื้นที่ได้อย่าง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลการ พัฒนาท้องถิ่น ของผู้บริหารด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑	
บทนำ	๑
วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	๑
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๒
ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	๒
หลักการและเหตุผล	๓
ส่วนที่ ๒ บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม	
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๑)	๔-๗
บัญชีโครงการกิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.๐๒)	๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๘-๑๑
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑๒
แผนงานการเกษตร	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม	๑๓-๑๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาสาธารณสุขและอนามัย	๑๙-๒๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านความรู้ การศึกษา และวัฒนธรรม	๒๒-๒๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๙-๓๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการปกครอง	๓๒-๓๔

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ บทนำ

แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นแสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายในอันได้แก่ สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

แผนการดำเนินงาน จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพแผนการดำเนินงานนำมาจากงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งได้นำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีรวมถึงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณด้วยหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดแนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ให้ยกเลิกทั้งหมด (ยกเว้นหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) และให้ใช้แนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับนี้แทน

๒ วัตถุประสงค์การจัดทำแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๓.๑ เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นรวมถึงกิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุสำหรับการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓.๒ เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัดที่มีการดำเนินการจริงที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณนั้น

๓.๓ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในงบประมาณ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

๓.๔ เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญให้ผู้บริหารท้องถิ่น ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดและประกาศใช้

๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะและของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานประจำปีเมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ แล้ว แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ในการจัดทำแผนการดำเนินงาน มีขั้นตอนดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน

๓. นอกจากการจัดทำแผนการดำเนินงานที่มาจาก การประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว การจัดทำแผนการดำเนินงานอาจมาจากการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

๔. การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการขอขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๔ ประโยชน์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ประโยชน์ที่ได้รับของการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีดังนี้

๔.๑ สามารถดำเนินการ บริหารงบประมาณรายจ่ายได้ตามแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรมงานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

๔.๒ สามารถดำเนินการบริหารงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามฐานะการเงินการคลัง

๔.๓ ทำให้ทราบว่า มีหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดเข้ามาดำเนินการพัฒนาจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยให้ประหยัดงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการพัฒนาพื้นที่

๔.๔ ทำให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถประสานการทำงานบูรณาการการทำงานตามหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงบริหารราชการท้องถิ่น

๔.๕ ทำให้การพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกันในระดับจังหวัดเป็นองค์รวมในเชิงยุทธศาสตร์ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเชิงพื้นที่

๔.๖ นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๕ การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ

แผนการดำเนินงานต้องมีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแผนการดำเนินงานที่ประกาศใช้แล้วไปปฏิบัติให้สอดคล้องพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และดำเนินการเพิ่มเติมหรือแก้ไขแผนการดำเนินงานแล้วแต่กรณี เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หลักการและเหตุผล

องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒) และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ และประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับต่าง ๆ ที่กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง มีหน้าที่และอำนาจในการจัดทำระบบบริการสาธารณะหรือการจัดทำบริการสาธารณะและกิจการสาธารณะ และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดไว้ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทองเป็นแผน que แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายในอันได้แก่ สำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลวังทองจะใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานและควบคุมการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณและบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้

๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑)

แบบ ผด. ๐๑ เป็นบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบการจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด. ๐๑ นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์ แผนงาน ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และการคิดร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้งและจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วยการลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมดและการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (๑๐๐)

๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒)

แบบ ผด. ๐๒ เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ/ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ(บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

๒.๓ บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น (ผด. ๐๒/๑)แบบ ผด. ๐๒/๑ เป็นจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์ พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือนโดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน/หน่วยงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ(บาท)	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วย ดำเนินการ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ๑.๒ ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ ๑.๓ ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา ๑.๔ การบริการสาธารณะที่พึงได้รับ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๒		๒,๗๕๒,๒๐๐		กองช่าง
		-				
		๓		๒๘๓,๕๐๐		
		-				
		รวม	๑๕	๑๘.๗๕	๓,๐๓๕,๗๐๐	
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ๒.๑ ส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพครัวเรือนและกลุ่ม เพื่อเพิ่มรายได้ให้ชุมชน	แผนงานการเกษตร (งานส่งเสริม การเกษตร)	๓		๑๕๐,๐๐๐		สำนักปลัด (เกษตร)
		รวม	๓	๓.๗๕	๑๕๐,๐๐๐	
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ๓.๑ การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ ๓.๒ การพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการของชุมชน ๓.๓ การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม	งานกีฬาและนันทนาการ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๒		๑๗๐,๐๐๐		ศึกษาฯ สวัสดิการฯ ป้องกันฯ
		๗		๓๔๐,๐๐๐		
		๑๒		๑,๑๗๖,๖๖๐		
		รวม	๒๑	๒๖.๒๕	๑,๖๘๖,๖๖๐	
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและอนามัย ๔.๑ การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัย ๔.๒ การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาด ร้ายแรงในหมู่บ้านและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	๓		๙๐,๐๐๐		สาธารณสุขฯ
		๕		๖๔๐,๐๐๐		
		รวม	๘	๑๐.๐๐	๗๓๐,๐๐๐	

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน/หน่วยงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความรู้ การศึกษาและ วัฒนธรรม						กองการศึกษาฯ สวัสดิการฯ
๕.๑ การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา	แผนงานการศึกษา	๘		๖,๑๕๑,๖๘๐		
๕.๒ การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและ วัฒนธรรมประเพณี	แผนงานการศึกษา	๕		๑๓๐,๐๐๐		
๕.๓ การพัฒนาและสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรม ให้ชุมชน						
๕.๔ การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม ประเพณี	แผนงานการศึกษา	๓		๔๐๐,๐๐๐		
รวม		๑๖	๒๐.๐๐	๖,๖๘๑,๖๘๐	๕๑.๐๐	
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	-	-	-	-	-	
๖.๒ ขุดลอกแหล่งน้ำตามธรรมชาติ เพื่อเพิ่มปริมาตร การกักเก็บและรองรับน้ำ						
รวม		-	-	-	-	
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม						สาธารณสุขฯ สำนักปลัด สำนักปลัด
๗.๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	๕		๔๖๕,๐๐๐		
๗.๒ ฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมให้เป็นป่าสมบูรณ์	แผนงานการเกษตร	๑		๒๐,๐๐๐		
๗.๓ การอนุรักษ์ธรรมชาติและผลเสียของการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ	แผนงานการเกษตร	๑		๑๐,๐๐๐		
รวม		๗	๘.๗๕	๔๙๕,๐๐๐	๓.๗๗	

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา		จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการปกครอง						
๘.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กร ทุกภาคส่วน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๐		๓๒๐,๐๐๐		สำนักปลัด
๘.๒ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและ องค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา		-				
๘.๓ ส่งเสริมระบบการบริการประชาชนตามหลัก ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี		-				
รวม		๑๐	๑๒.๕๐	๓๒๐,๐๐๐	๐.๙๑	
รวมทั้งหมด		๘๐	๑๐๐	๑๓,๐๙๙,๐๔๐	๑๐๐	

จำนวนโครงการพัฒนา กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ ๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๗				พ.ศ.๒๕๖๘					ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองตะเคียน-เนินทราย บ้านหนองตะเคียน หมู่ที่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองตะเคียน-เนินทราย บ้านหนองตะเคียน หมู่ที่ ๕ ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๕ ตร.ม	๓๑๕,๐๐๐ (งบ อบต.)	หมู่ที่ ๕ บ้านหนองตะเคียน	กองช่าง													ก.ย.-๖๘
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย SMLบ้านเนินทราย หมู่ที่ ๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย SML บ้านเนินทราย หมู่ที่ ๙ ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตร.ม	๒๑๙,๐๐๐ (งบ อบต.)	หมู่ที่ ๙ บ้านเนินทราย	กองช่าง													ก.ย.-๖๘
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒ บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ ๑๓	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒ บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ ๑๓ ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตร.ม รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังทองกำหนด	๒๑๙,๐๐๐ (งบ อบต.)	บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ ๑๓	กองช่าง													ก.ย.-๖๘
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายบรรจง บ้านน้ำตกนางคำ หมู่ที่ ๑๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายบรรจง บ้านน้ำตกนางคำ หมู่ที่ ๑๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตร.ม รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังทองกำหนด	๒๑๙,๐๐๐ (งบ อบต.)	บ้านน้ำตกนางคำ หมู่ที่ ๑๒	กองช่าง													ก.ย.-๖๘

จำนวนโครงการพัฒนา กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการที่ ๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๗					พ.ศ.๒๕๖๘					ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยไร่นายสัมฤทธิ์ บ้านซับชมภู หมู่ที่ ๖	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยไร่นายสัมฤทธิ์ บ้านซับชมภู หมู่ที่ ๖ ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตร.ม	๒๑๙,๐๐๐ (งบ อบต.)	บ้านซับชมภู หมู่ที่ ๖	กองช่าง													ก.ย.-๖๘
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลังโรงเรียนบ้านห้วยร่วม หมู่ที่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลังโรงเรียนบ้านห้วยร่วม หมู่ที่ ๒ ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๗๐ ตร.ม	๓๑๘,๗๐๐ (งบ อบต.)	บ้านห้วยร่วม หมู่ที่ ๒	กองช่าง													ก.ย.-๖๘
๗	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม BOX CULVERT ซอยบ้านป่าวัน บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ ๔	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม BOX CULVERT ซอยบ้านป่าวัน บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ ๔ ปริมาณงาน ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม BOX CULVERT	๒๑๐,๗๐๐ (งบ อบต.)	บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ ๔	กองช่าง													ก.ย.-๖๘
๘	โครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร ซอย ๔ บ้านนาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายการเกษตรซอย ๔ บ้านนาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๗ ปริมาณงาน โดยลงหินคลุกขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำ ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔ ท่อน พร้อมลาดคอนกรีต	๒๑๙,๐๐๐ (งบ อบต.)	บ้านนาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๗	กองช่าง													ก.ย.-๖๘

จำนวนโครงการพัฒนา กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ ๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๗				พ.ศ.๒๕๖๘					ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.
๙	โครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร ซอยนาตาล บ้านห้วยหินฝน หมู่ที่ ๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายการเกษตรซอยนาตาล บ้านห้วยหินฝน หมู่ที่ ๘ ปริมาณงาน โดยลงหินคลุกขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลูกบาศก์เมตร	๒๐๒,๐๐๐ (งบ อบต.)	บ้านห้วยหินฝน หมู่ที่ ๘	กองช่าง												
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร ซอยนาระยะ-ผาทองบ้านนาระยะ หมู่ ที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายการเกษตร ซอยนา ระยะ-ผาทองบ้านนาระยะ หมู่ที่ ๑ ปริมาณงาน โดยลง หินคลุกขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๗๕ เมตร ความหนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๓๗.๕ ลูกบาศก์เมตร	๒๐๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	บ้านนาระยะ หมู่ที่ ๑	กองช่าง												
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร ซอยมงคล บ้านผาทอง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายการเกษตรซอยมงคล บ้านผาทอง หมู่ที่ ๑๑ ปริมาณงาน โดยลงหินคลุกขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลูกบาศก์เมตร	๒๐๒,๐๐๐ (งบ อบต.)	บ้านผาทอง หมู่ ที่ ๑๑	กองช่าง												
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร ซอยซับไม้แดงบ้านปรางค์มะค่า หมู่ที่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายการเกษตรซอยซับ ไม้แดงบ้านปรางค์มะค่า หมู่ที่ ๓ ปริมาณงาน โดยลงหิน คลุกขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๒๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๔๘ ลูกบาศ ก์เมตร	๒๐๘,๘๐๐ (งบ อบต.)	บ้านปรางค์มะค่า หมู่ที่ ๓	กองช่าง												
รวมแนวทางที่ ๑.๑			๒,๗๕๒,๒๐๐														

จำนวนโครงการพัฒนา กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๓ ก่อสร้างและขยายเขตประปา

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๗					พ.ศ.๒๕๖๘					ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการก่อสร้างระบบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ ขยายผู้ช่วยนาย บ้านหิน ดาด หมู่ที่ ๑๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขยาย ผู้ช่วยนาย บ้านหินดาด หมู่ที่ ๑๐ ปริมาณงาน ตามแบบ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ ของกรมโยธา รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างตามแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทองกำหนด	๑๖๔,๕๐๐ (งบ อบต.)	บ้านหินดาด หมู่ที่ ๑๐	กองช่าง													ก.ย.-๖๘
๒	โครงการขยายท่อเมนระบบประปา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปรางค์มะค่า หมู่ที่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายท่อเมนระบบประปาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านปรางค์มะค่า หมู่ที่ ๓ - เปลี่ยนท่อเมนระบบ ประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปรางค์มะค่า หมู่ที่ ๓ โดยวางท่อประปา พีวีซี ชนิดบานปลาย ชั้น ๘.๕ ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว พร้อมข้อต่อและอุปกรณ์	๑๐,๑๐๐ (งบ อบต.)	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านปรางค์ มะค่า	กองช่าง													ก.ย.-๖๘
๓	โครงการย้ายห้องประปาพร้อม ก่อสร้างฐานรากรองรับห้อง องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง	เพื่อจ่ายเป็นค่าย้ายห้องประปาพร้อมก่อสร้างฐานราก รองรับห้อง องค์การบริหารส่วนตำบลวังทองปริมาณงาน ฐานรองรับห้อง ขนาด ๓.๖๐x๓.๖๐ เมตร รายละเอียด ตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบที่องค์การ บริหารส่วนตำบลวังทองกำหนด	๑๐๘,๙๐๐ (งบ อบต.)	อบต.วังทอง	กองช่าง													ก.ย.-๖๘
รวมแนวทางที่๑.๓			๒๘๓,๕๐๐															
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ ๑			๓,๐๓๕,๗๐๐															

จำนวนโครงการพัฒนา กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๑ ส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้

(๑) แผนงานการเกษตร : งานส่งเสริมการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๗					พ.ศ.๒๕๖๘					ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการ ๑ อปท. ๑สวนสมุนไพร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสถานที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งและจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	๒๐,๐๐๐ (งบ อปท.)	อบต.วังทอง	สำนักปลัด (งานส่งเสริม เกษตร)														ก.ย.-๖๘
๒	โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้าน การเกษตรตำบลวังทอง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดฝึกอบรม เสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีทางการเกษตรต่างๆหรือ การให้บริการด้านวิชาการการเกษตรให้แก่กลุ่มเกษตรกร ตำบลวังทอง เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่ง สถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่า กระดาษหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการ ฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	๑๐๐,๐๐๐ (งบ อปท.)	อบต.วังทอง	สำนักปลัด (งานส่งเสริม เกษตร)														ก.ย.-๖๘
๓	โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียงเช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าสถานที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งและ จัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ จำเป็น	๒๐,๐๐๐ (งบ อปท.)	อบต.วังทอง	สำนักปลัด (งานส่งเสริม เกษตร)														ก.ย.-๖๘
๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ(อพ.สธ)	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ(อพ.สธ)	๑๐,๐๐๐ (งบ อปท.)	อบต.วังทอง	สำนักปลัด (งานส่งเสริม เกษตร)														ก.ย.-๖๘
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ ๒			๑๕๐,๐๐๐																

จำนวนโครงการพัฒนา กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภออภักดิ์ชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม

แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๑ การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ

(๑) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘					ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการกีฬาด่านยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกีฬาด่านยาเสพติดเช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับนักกีฬา ผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมกีฬา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์แข่งขัน ค่าชุดวอร์ม รองเท้าถุงเท้าของนักกีฬา ผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	๒๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	อบต.วังทอง	กองการศึกษา													มี.ย.-๖๘
๒	โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับนักกีฬา ผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมกีฬา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์แข่งขัน ค่าชุดวอร์ม รองเท้าถุงเท้าของนักกีฬา ผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๑๕๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	อบต.วังทอง	กองการศึกษา													ธ.ค.-๖๗
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ ๓.๑			๑๗๐,๐๐๐															

จำนวนโครงการพัฒนา กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม
 แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๒ การพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการของชุมชน
 (๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์: งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๗					พ.ศ.๒๕๖๘					ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการซ่อมแซมบ้านผู้สูง/ผู้พิการ/ ผู้ด้อยโอกาส ในเขตตำบลวังทอง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้สูง/ผู้พิการ/ ผู้ด้อยโอกาสในเขตตำบลวังทอง	๑๐๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	อบต.วังทอง	สวัสดิการ	←													ก.ย.-๖๘
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและ เยาวชนตำบลวังทอง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและ เยาวชนตำบลวังทอง เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ การตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและ อุปกรณ์ ค่าสนามคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างแล เครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ เป็นต้น	๒๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	อบต.วังทอง	สวัสดิการ				←										ก.ย.-๖๘
๓	โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการในเขตตำบล วังทอง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการในเขต ตำบลวังทอง- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ ๒๕๖๖	๕๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	อบต.วังทอง	สวัสดิการ				←										ก.ย.-๖๘
๔	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือ ประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ สามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตได้อย่างปกติ สุขในสังคม หรือการส่งเสริมพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นหรือ ผู้ที่ชื่ออยู่ในทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐตามมติ คณะกรรมการ	๕๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	อบต.วังทอง	สวัสดิการ	←													ก.ย.-๖๘
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ ๓.๒			๒๒๐,๐๐๐																

จำนวนโครงการพัฒนา กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม

แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๒ การพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการของชุมชน

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน: งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘					ดำเนินการ แล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	
๑	โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไข ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและ บุคคลในครอบครัว	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไข ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว	๒๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	อบต.วังทอง	สวัสดิการ				←-----→					ก.ย.-๖๘
๒	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมผู้สูงอายุ และสถาบันครอบครัวตำบลวังทอง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมผู้สูงอายุ และสถาบันครอบครัวตำบลวังทอง เช่น ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างแลเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะเป็นต้น	๕๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	อบต.วังทอง	สวัสดิการ				←-----→					ก.ย.-๖๘
๓	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนา กลุ่มอาชีพตำบลวังทอง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและ พัฒนากลุ่มอาชีพตำบลวังทองเช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ ใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร ว่างแลเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะเป็นต้น	๕๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	อบต.วังทอง	สวัสดิการ				←-----→					ก.ย.-๖๘
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ ๓.๒			๑๒๐,๐๐๐											

จำนวนโครงการพัฒนา กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม

แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๓ การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม

(๑) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๗		พ.ศ.๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการ ๑ เดือน ๑ กิจกรรมทำความดี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ๑ เดือน ๑ กิจกรรมทำความดี เช่น จัดสถานที่ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	๕๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	อบต.วังทอง	ป้องกันฯ													ก.ย.-๖๘
๒	โครงการ ๑ ท้องถิ่น ๑ ชุมชนยั่งยืน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ๑ ท้องถิ่น ๑ ชุมชนยั่งยืน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เช่น จัดสถานที่ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	๑๕,๐๐๐ (งบ อบต.)	อบต.วังทอง	ป้องกันฯ													ก.ย.-๖๘
๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อ เยียวยาเพื่อฟื้นฟูหลังเกิดภัยให้แก่ผู้ ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาและ ฟื้นฟูหลังเกิดภัยสาธารณภัย เช่น ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต ค่าช่วยเหลือด้านการเกษตร	๔๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	อบต.วังทอง	ป้องกันฯ													ก.ย.-๖๘
๔	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพติด เช่น จัดสถานที่ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	๒๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	อบต.วังทอง	ป้องกันฯ													ก.ย.-๖๘

จำนวนโครงการพัฒนา กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม

แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๓ การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม

(๑) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๗					พ.ศ.๒๕๖๘					ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๕	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนน (รณรงค์สวมหมวกนิรภัย)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน (รณรงค์สวมหมวกนิรภัย) เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่ากระเป๋าทูหรือสิ่งที่ใช้ บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เป็น	๒๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	อบต.วังทอง	ป้องกันฯ													
๖	โครงการฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมการ ป้องกันอัคคีภัย เพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และ การ ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย)	๒๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	อบต.วังทอง	ป้องกันฯ													
๗	โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรม ดับเพลิงขั้นต้นให้แก่คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง และ ผู้นำชุมชน เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้การอบรมดับเพลิง ขั้นต้นให้แก่ผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชนและผู้ประกอบการใช้ พื้นที่	๒๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	อบต.วังทอง	ป้องกันฯ													
๘	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรม ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม	๑๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	อบต.วังทอง	ป้องกันฯ													

จำนวนโครงการพัฒนา กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม

แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๓ การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม

(๑) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๗		พ.ศ.๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๙	โครงการฝึกอบรมรณรงค์ส่งเสริม ทักษะป้องกันและแก้ไขปัญหา เด็กจมน้ำ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรม ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม	๒๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	อบต.วังทอง	ป้องกันฯ													ก.ย.-๖๘
๑๐	โครงการรื้อฟื้นป้องกันไฟป่า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอาสาสมัคร ท้องถิ่นควบคุมไฟป่า ให้มีความรู้ทางทฤษฎีและฝึกทักษะ การปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า	๒๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	อบต.วังทอง	ป้องกันฯ													ก.ย.-๖๘
๑๑	จัดซื้อกล่องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด เครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้ง ภายนอกอาคารแบบที่ ๒ สำหรับใช้ใน งานรักษาความปลอดภัย วิเคราะห์ภาพ และงานอื่นๆ พร้อมติดตั้งจำนวน ๑๒ จุด ในเขตพื้นที่บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ ๑๓	จัดซื้อกล่องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมอง คงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารแบบที่ ๒ สำหรับใช้ใน งานรักษาความปลอดภัย วิเคราะห์ภาพ และงานอื่นๆ พร้อมติดตั้งจำนวน ๑๒ จุด ในเขตพื้นที่บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ ๑๓	๔๗๐,๘๓๐ (งบ อบต.)	อบต.วังทอง	ป้องกันฯ													ก.ย.-๖๘
๑๒	จัดซื้อกล่องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด เครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับ ติดตั้งภายนอกอาคารแบบที่ ๒ สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย วิเคราะห์ภาพ และงานอื่นๆ พร้อม ติดตั้งจำนวน ๑๒ จุด ในเขตพื้นที่บ้าน หินดาด หมู่ที่ ๑๐	จัดซื้อกล่องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมอง คงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารแบบที่ ๒ สำหรับใช้ใน งานรักษาความปลอดภัย วิเคราะห์ภาพ และงานอื่นๆ พร้อมติดตั้งจำนวน ๑๒ จุด ในเขตพื้นที่บ้านหินดาด หมู่ที่ ๑๐	๔๗๐,๘๓๐ (งบ อบต.)	อบต.วังทอง	ป้องกันฯ													ก.ย.-๖๘
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ ๓.๓			๑,๑๗๖,๖๖๐															
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ ๓ ทั้งสิ้น			๑,๖๘๖,๖๖๐															

จำนวนโครงการพัฒนา กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาสาธารณสุขและอนามัย

แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๑ การพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัย

(๑) แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘					ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการชาววังทองไร้พุง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดอาคารฝึกอบรม ค่าวัสดุ ค่าเครื่องเขียน และค่าอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดโครงการ	๓๐,๐๐๐ (งบ obot.)	อบต.วังทอง	สาธารณสุขฯ													
๒	โครงการลด ละ เลิกบุหรี่ แอลกอฮอล์ และสารเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดอาคารฝึกอบรม ค่าวัสดุ ค่าเครื่องเขียน และค่าอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดโครงการ	๔๐,๐๐๐ (งบ obot.)	อบต.วังทอง	สาธารณสุขฯ													
รวมงบประมาณแนวทางที่๔.๑			๗๐,๐๐๐															

จำนวนโครงการพัฒนา กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาสาธารณสุขและอนามัย

แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๑ การพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัย

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน : งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘					ดำเนินการ แล้วเสร็จ					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบการ กิจการและผู้สัมผัสอาหาร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดอาคารฝึกอบรม ค่าวัสดุ ค่า เครื่องเขียน และค่าอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าป้ายโครงการ ค่า หนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ	๒๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	อบต.วังทอง	สาธารณสุขฯ														
รวมงบประมาณแนวทางที่๔.๑			๒๐,๐๐๐																ก.ย.-๖๘

จำนวนโครงการพัฒนา กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาสาธารณสุขและอนามัย

แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๒ การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาดร้ายแรงในหมู่บ้านและชุมชน

(๑) แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘					ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัย ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรชัตติยราชานารี เพื่อดำเนินการ จัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดเพื่อป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัข	๓๐๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	อบต.วังทอง	สาธารณสุขฯ													
						←-----→												ก.ย.-๖๘
๕	โครงการอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนตาม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านใน เขตพื้นที่ตำบลวังทอง หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน	๒๖๐,๐๐๐ (งบ อุดหนุน.)	อบต.วังทอง	สาธารณสุขฯ													
						←-----→												ก.ย.-๖๘
รวมงบประมาณแนวทางที่ ๔.๒			๖๕๐,๐๐๐															
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ ๔ทั้งสิ้น			๗๓๐,๐๐๐															

จำนวนโครงการพัฒนา กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านความรู้ การศึกษา และวัฒนธรรม
 แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๑ การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
 (๑) แผนงานการศึกษา: งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘					ดำเนินการ แล้วเสร็จ					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการเตรียมความพร้อมเด็กสู่ ระดับอนุบาล	"เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อม พร้อมสู่ระดับอนุบาล โดยการจัดการอบรมให้ความรู้หรือ จัดกิจกรรมศิลปะ ดนตรี กีฬา และนันทนาการ เพื่อ ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและเยาวชนในตำบล เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เป็น	๓๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	อบต.วังทอง	กองการศึกษา														
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาให้แก่สถานศึกษาภายในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เป็นค่าอาหารกลางวัน เงินรายหัวนักเรียน และเงินพัฒนาการจัดการศึกษา และ เงินอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สถานศึกษาภายใน สังกัดเมื่อข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกาศใช้แล้ว ให้เบิกจ่ายเพื่อโอนเข้าบัญชีเงินฝาก ธนาคารของสถานศึกษา ภายในสังกัด	๑,๓๐๖,๕๘๐ (งบ อุดหนุน.)	อบต.วังทอง	กองการศึกษา														
๓	โครงการหนุนน้อมรัก กินผักทุกวัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการหนุนน้อมรัก กินผักทุกวัน เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เป็น	๓๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	อบต.วังทอง	กองการศึกษา														

จำนวนโครงการพัฒนา กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านความรู้ การศึกษา และวัฒนธรรม
 แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๑ การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
 (๑) แผนงานการศึกษา: งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘					ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๔	ค่าอาหารเสริม(นม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.วังทอง จำนวนนักเรียน ๑๔๐ คน อัตราคนละ ๗.๕๑ บาท จำนวน ๒๖๐ วัน ตั้งจ่ายเพิ่มจากเงิน อบต.วังทอง ๐.๖๒ บาท จำนวน ๒๖๐ วัน ๒. สำหรับโรงเรียน สังกัด สพฐ. จำนวน ๖ โรงเรียน จำนวนนักเรียน ๖๔๑ คน อัตราคนละ ๗.๕๑ บาท จำนวน ๒๖๐ วัน ตั้งจ่ายเพิ่มจากเงิน อบต.วังทอง ๐.๖๒ บาท จำนวน ๒๖๐ วัน	๑,๖๕๐,๙๐๐ (งบ อบต.) (งบ อุดหนุน.)	อบต.วังทอง	กองการศึกษา													
๕	โครงการอุดหนุนให้แก่โรงเรียนในเครือตำบลวังทองเพื่อดำเนินโครงการกีฬาเครือข่ายอำเภอภักดีชุมพล	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนในเครือตำบลวังทองเพื่อดำเนินโครงการกีฬาเครือข่ายอำเภอภักดีชุมพล	๔๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	อบต.วังทอง	กองการศึกษา													
๖	โครงการอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านซับชมภู เพื่อดำเนินโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตกับชุมชนภาคีเครือข่ายเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านซับชมภู เพื่อดำเนินโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตกับชุมชนภาคีเครือข่ายเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน	๒๕,๐๐๐ (งบ อบต.)	อบต.วังทอง	กองการศึกษา													

จำนวนโครงการพัฒนา กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านความรู้ การศึกษา และวัฒนธรรม
 แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๑ การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
 (๑) แผนงานการศึกษา: งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘					ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๗	โครงการอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้าน ห้วยร่วม เพื่อดำเนินโครงการ เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพึ่งพาตนเอง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยร่วม เพื่อดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพึ่งพาตนเอง	๒๕,๐๐๐ (งบ อบต.)	อบต.วังทอง	กองการศึกษา													
๘	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนใน ตำบลวังทอง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพฐ.ในพื้นที่ตำบล วังทอง จำนวน ๖ โรงเรียน	๓,๐๔๔,๒๐๐ (งบ อุดหนุน.)	อบต.วังทอง	กองการศึกษา													
รวมงบประมาณแนวทางที่ ๕.๑			๖,๑๕๑,๖๘๐															

จำนวนโครงการพัฒนา กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านความรู้ การศึกษา และวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๒ การสร้างสังคมท้องถิ่นให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

(๑) แผนงานการศึกษา: งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๗		พ.ศ.๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการอุดหนุนให้โรงเรียนบ้าน ปรางค์มะค่าเพื่อดำเนินโครงการ เกษตรชีววิถีเพื่ออาหารกลางวัน นักเรียน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่าเพื่อ ดำเนินโครงการเกษตรชีววิถีเพื่ออาหารกลางวันนักเรียน	๒๕,๐๐๐ (งบ อบต.)	อบต.วังทอง	กองการศึกษา													ก.ย.-๖๘
๒	โครงการอุดหนุนให้โรงเรียนบ้านนา ระยะพัฒนาเพื่อดำเนินโครงการแหล่ง เรียนรู้วิถีชีวิตที่พอเพียงและยั่งยืน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอุดหนุนให้โรงเรียนบ้านนา ระยะพัฒนาเพื่อดำเนินโครงการแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตที่ พอเพียงและยั่งยืน	๒๕,๐๐๐ (งบ อุดหนุน.)	อบต.วังทอง	กองการศึกษา													ก.ย.-๖๘
๓	โครงการอุดหนุนให้โรงเรียนในเขต พื้นที่ตำบลวังทอง จำนวน ๖ โรงเรียน เพื่อดำเนินโครงการมหกรรมวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมการเรียนรู้	เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนโครงการอุดหนุนให้โรงเรียนใน เขตพื้นที่ตำบลวังทอง จำนวน ๖ โรงเรียน เพื่อดำเนิน โครงการมหกรรมวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมการเรียนรู้	๓๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	อบต.วังทอง	กองการศึกษา													ก.ย.-๖๘
๔	โครงการอุดหนุนให้แก่โรงเรียน สหประชาสรร เพื่อดำเนินโครงการ เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพึ่งพาตนเอง	โครงการอุดหนุนให้แก่โรงเรียนสหประชาสรร เพื่อดำเนิน โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพึ่งพาตนเอง	๒๕,๐๐๐ (งบ อบต.)	อบต.วังทอง	กองการศึกษา													ก.ย.-๖๘

จำนวนโครงการพัฒนา กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านความรู้ การศึกษา และวัฒนธรรม
 แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๒ การสร้างสังคมท้องถิ่นให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
 (๑) แผนงานการศึกษา: งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘					ดำเนินการ แล้วเสร็จ					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๕	โครงการอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านเจาเหนือ เพื่อดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเจาเหนือ	โครงการอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านเจาเหนือ เพื่อดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเจาเหนือ	๒๕,๐๐๐ (งบ อบต.)	อบต.วังทอง	กองการศึกษา														
รวมงบประมาณแนวทางที่ ๕.๒			๑๓๐,๐๐๐																ก.ย.-๖๘

จำนวนโครงการพัฒนา กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านความรู้ การศึกษา และวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๔ การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี

(๑) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ : งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๗					พ.ศ.๒๕๖๘					ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการถวายทองเจ้าพ่อพญาแล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการถวายทองเจ้าพ่อพญาแล เช่น จัดสถานที่ คำวิสาข์และอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	๑๕๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	อบต.วังทอง	กองการศึกษา													
๒	โครงการสามัคคีสัมพันธ์ ห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสามัคคีสัมพันธ์ ห่วงใย ใส่ใจ ผู้สูงอายุ เช่น จัดสถานที่ คำวิสาข์และอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	๑๐๐,๐๐๐ (งบ อุดหนุน.)	อบต.วังทอง	สวัสดิการ													
๓	โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง เช่น จัดสถานที่ คำวิสาข์และอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	๑๕๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	อบต.วังทอง	กองการศึกษา													
รวมงบประมาณแนวทางที่ ๕.๔			๔๐๐,๐๐๐															
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ ๕			๖,๖๘๑,๖๘๐															

จำนวนโครงการพัฒนา กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ ๗.๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน: งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๗		พ.ศ.๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการ Big Cleaning Day	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ Big Cleaning Day ประกอบด้วย เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	๒๕,๐๐๐ (งบ อบต.)	อบต.วังทอง	สาธารณสุข													
๒	โครงการบริหารจัดการขยะที่ต้นทางแบบมีส่วนร่วม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะที่ต้นทางแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดอาคารฝึกอบรม ค่าวัสดุ ค่าเครื่องเขียน และค่าอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าหนังสือส่งฟรี ค่าจ้างรถพ่วง	๒๕๐,๐๐๐ (งบ อุดหนุน.)	อบต.วังทอง	สาธารณสุข													
๓	โครงการฝังกลบขยะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพื่อรองรับที่จัดเก็บขยะและกำจัดขยะภายในเขตตำบลวังทอง	๑๕๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	อบต.วังทอง	สาธารณสุข													
๔	โครงการวังทองบ้านสวย เมืองสุขคลองใสสะอาด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวังทองบ้านสวย เมืองสุข คลองใสสะอาด ประกอบด้วย เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	๒๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	อบต.วังทอง	สาธารณสุข													

จำนวนโครงการพัฒนา กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แนวทางการพัฒนาที่ ๗.๒ ฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมให้เป็นป่าสมบูรณ์

(๑) แผนงานการเกษตร:งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘					ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
๑	โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน ตำบลวังทอง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักษา แผ่นดิน เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าสถานที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งและ จัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ จำเป็น	๒๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	อบต.วังทอง	เกษตร												
รวมงบประมาณแนวทางที่ ๗.๒			๒๐,๐๐๐														ก.ย.-๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แนวทางการพัฒนาที่ ๗.๓ การอนุรักษ์ธรรมชาติและผลเสียของการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

(๑) แผนงานการเกษตร:งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘					ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
๑	โครงการเพาะและขยายพันธุ์พืช เศรษฐกิจตำบลวังทอง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพาะและขยายพันธุ์พืช เศรษฐกิจตำบลวังทอง เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสถานที่จัดงาน ค่าใช้จ่าย ในการตกแต่งและจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	๑๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	อบต.วังทอง	เกษตร												
รวมงบประมาณแนวทางที่ ๗.๓			๑๐,๐๐๐														
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ ๗ ทั้งสิ้น			๔๙๕,๐๐๐														

จำนวนโครงการพัฒนา กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการปกครอง
 แนวทางการพัฒนาที่ ๘.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน

(๑)แผนงานบริหารงานทั่วไป: งานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๗		พ.ศ.๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม	๓๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	อบต.วังทอง	สำนักปลัด													
๒	โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	๓๐,๐๐๐ (งบ อุดหนุน.)	อบต.วังทอง	สำนักปลัด													
๓	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐	๓๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	อบต.วังทอง	สำนักปลัด													
๔	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	๓๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	อบต.วังทอง	สำนักปลัด													

จำนวนโครงการพัฒนา กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภออภักดิ์ชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการปกครอง
 แนวทางการพัฒนาที่ ๘.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน

(๑)แผนงานบริหารงานทั่วไป: งานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๗		พ.ศ.๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๕	โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ(วัน อื่นๆตามมติคณะรัฐมนตรี)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ(วัน อื่นๆตามมติคณะรัฐมนตรี)	๓๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	อบต.วังทอง	สำนักปลัด													ธ.ค.-๖๗
๖	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน ตำบลวังทอง	๒๐,๐๐๐ (งบ อุดหนุน.)	อบต.วังทอง	สำนักปลัด													ก.ย.-๖๘
๗	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ด้านความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ ที่ดีให้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก สภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้นำ ชุมชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพด้านความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดีให้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน	๔๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	อบต.วังทอง	สำนักปลัด													ก.ย.-๖๘
๘	โครงการอบรมมาตรการส่งเสริมและ พัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันทุจริต ของอปท.	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมมาตรการส่งเสริม และพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันทุจริตของอปท.	๑๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	อบต.วังทอง	สำนักปลัด													ก.ย.-๖๘
รวมงบประมาณแนวทางที่ ๘.๑			๒๒๐,๐๐๐															

จำนวนโครงการพัฒนา กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ ๘.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน

(๒)แผนงานบริหารงานทั่วไป: งานวางแผนสถิติและวิชาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘					ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการอบต.พบประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาและร่วมกันวางแผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบต.พบประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาและร่วมกันวางแผนพัฒนาท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	อบต.วังทอง	สำนักปลัด													
รวมงบประมาณแนวทางที่ ๘.๑			๕๐,๐๐๐															ส.ค.-๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ ๘.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน

(๓)แผนงานรักษาความสงบภายใน: งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘					ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	๕๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	อบต.วังทอง	สำนักปลัด													
รวมงบประมาณแนวทางที่ ๘.๑			๕๐,๐๐๐															ก.ย.-๖๘
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ ๘			๓๒๐,๐๐๐															



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ มีประกาศเรื่อง
ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๘ นั้น

เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้ การพัฒนาบรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ ที่กำหนดไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.
๒๕๖๘ โดยเป็นไปตาม ความในข้อ ๔ "แผนการดำเนินงาน" ข้อ ๑๐ (๓) ข้อ ๑๑ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ วรรคหนึ่ง แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และมีมติให้แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญใน
การบริหารงาน การบริหารส่วนตำบล ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
วิธีการงบประมาณรายจ่ายที่ได้กำหนดไว้ เรียบร้อยแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ได้เห็นชอบแล้ว เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงานและกิจกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทองเป็นแนวทางในการดำเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของ
โครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน โครงการ
พัฒนากิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์ จัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะในแผนการดำเนินงาน
รายละเอียดปรากฏตามท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางศรีประภา ปัญญาหรรษาวงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง